

## พรมความหอมอย่างไร ให้ถูกวิธี..?

นำเสนอเมื่อ : 19 พ.ค. 2552

ใกล้ช่วงเทศกาลต่างๆ หากปีนี้ใครกำลังเล็ง ? น้ำหอม? เป็นของขวัญปีใหม่ให้หวานใจหรือคนที่รัก หรือใครที่เตรียมตัวไปปาร์ตี้แล้วเลือกฉีดพรมนำหอมกลิ่นโปรดให้ถูกวิธี ก็เพิ่มเสน่ห์ให้ได้ไม่น้อย

## พรมความหอมอย่างไร ให้ถูกวิธี..?

**เครื่องสำอางเอสเต ลอเดอร์** เผยเคล็ดลับและวิธีการให้สวยๆ และนุ่มๆ ใช้น้ำหอมเป็นอาวุธแบบถูกวิธี โดย แคริน คูวีร์ รองประธานฝ่ายพัฒนาจำหน่ายระดับโลก ของเอสเต ลอเดอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหอมตัวยงคนหนึ่งของโลก แนะนำว่า

### 1. เทคนิคการพรมน้ำหอม ที่คุณอาจยังไม่ทราบ

คุณสามารถใส่น้ำหอมได้หลายแบบ เช่น ถ้าต้องการกุลิ้นบางเบา หรือกลิ่นแบบแค่ช่วงสบายๆ อาจเพียงทาโลชั่นหรือครีมทาผิวของกลิ่นน้ำหอมที่คุณโปรดปราน แต่ถาต้องการกลิ่นแบบเต็มๆ หรือกลิ่นที่ติดทนนานขึ้น หลังจากทาบอดี้หรือครีมโลชั่นแล้ว ตามด้วย eau de parfum อีกทีปิดท้าย

### 2. จุดสำคัญที่ต้องฉีดน้ำหอม

การใส่น้ำหอม ต้องเป็นความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่น่ารื่นรมย์ จุดสำคัญที่ต้องฉีดน้ำหอม ได้แก่ ลำคอ, บุนแขน และที่ด้านหลังหัวเข่าอีกนิดหน่อย เพราะอย่าลืมว่ากลิ่นหอมมักจะลอยตัวขึ้นด้านบน การฉีดน้ำหอมเล็กน้อยที่ด้านหลังหัวเข่า จะให้ผลลัพธ์ความหอมแบบ “ทั่วเรือนร่าง” อย่างแท้จริง และอีกจุดคือ ฉีดน้ำหอม ไปในอากาศด้านหน้า และ “เดินผ่าน” ละอองน้ำหอม (อย่าลืมหลับตา! ขณะเดินผ่าน) จะทำให้ละอองน้ำหอมติดกระจาย อยู่บนเส้นผมคุณด้วย

### 3. ระยะห่างในการฉีด

ประมาณ 6 นิ้วจากตัวคุณ

### 4. เทคนิคการเติมน้ำหอมในระหว่างวัน

การเติมน้ำหอมระหว่างวัน ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและลักษณะพิเศษ (คาแรคเตอร์) ของน้ำหอมแต่ละชนิด เช่น น้ำหอมที่มีพื้นฐานของกลิ่นพรรณไม้ตะวันออก (Oriental & Woody) มักจะติดทนนานกว่ากลิ่นหอมจากดอกไม้หรือผลไม้ (Floral & Citrus) หรือน้ำหอม Eau de Parfum จะมีกลิ่นนำมันหอมที่เข้มข้นกว่า Eau de toilette หรือ Cologne ก็จะมีกลิ่นติดทนนานกว่า

แต่จุดที่สำคัญที่ต้องระลึกไว้เสมอ คือ น้ำหอมที่ดีมีคุณภาพจะถูกพัฒนาคิดค้นให้กลิ่นติดทนนาน และมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ ซึ่งหลังจากฉีดครั้งแรกกลิ่นจะติดอยู่นานอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง ก่อนที่จะต้องเติมอีกครั้ง

## 5. ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการใช้หรือฉีดน้ำหอม และ “ข้อห้ามเด็ดขาด” ที่ต้องแนะนำ

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย คือ การฉีดน้ำหอมมากเกินไป เพราะอยากให้กลิ่นติดลึก ติดทนนาน แต่คุณทราบไหมคะว่าการใส่น้ำหอมมากเกินไป อาจสร้างความประทับใจแก่คนรอบข้างแบบมากเกินไปด้วย และตัวเราก็จะกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจไปเลยก็ได้นะ

หากคุณต้องการกลิ่นหอมแบบติดลึก แต่บางเบา ขอแนะนำให้ทาโลชั่นหรือครีมบำรุงผิวกลิ่นน้ำหอมนั้นก่อน แล้วตามด้วยน้ำหอม ซึ่งจะทำให้กลิ่นความหอมประทับใจติดทนนาน ถ้ายังไม่เชื่อทดลองได้ง่ายๆ คือใช้วิธีที่แนะนำทาบนแขนข้างหนึ่ง ส่วนแขนอีกข้างลองฉีดแค่ น้ำหอมอย่างเดียว คุณจะรู้สึกได้เลยว่า การผสมผสานของครีมบำรุงผิวกับน้ำหอม จะไปกลิ่นหอมที่เข้มข้นกว่า และติดทนนานกว่า

ขอบคุณที่มาข้อมูล